

KẾ HOẠCH

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022

Thực hiện Công văn số 4967/UBND-NCKSTTHC ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1725/CD-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022.

Trong năm 2021, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện tuy có giảm so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, đã xảy ra 24 vụ, chết 15 người, bị thương 09 người, thiệt hại tài sản 411 triệu. So với năm 2020 (giảm 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương), trong đó: số vụ giảm 02 vụ (24/26 vụ, giảm 7,7%), số người chết giảm 01 người (15/16 người, giảm 6,3%), số người bị thương giảm 09 người (9/18 người, giảm 50%); thiệt hại tài sản giảm 297 triệu đồng (411/708). Đã khởi tố 04 vụ, 04 bị can; không khởi tố 10 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ, 05 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 19,8 triệu đồng; chuyển điều tra Quân đội 01 vụ. Tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông vẫn còn gia tăng nhiều, nhất là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, với việc thiếu ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thói quen còn tùy tiện, cố tình vi phạm an toàn giao thông khi tham gia lưu thông đã gây tai nạn giao thông.

Nhằm tiếp tục kéo giảm tình hình tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2022 và nhất là trong dịp Tết Dương Lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022, UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, với các mục tiêu yêu cầu và nội dung cụ thể sau:

I/ Mục đích, yêu cầu :

1. Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ Tết Dương Lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022, phù hợp với điều kiện, thực tiễn từng địa phương, chú trọng khu vực nông thôn, miền núi và các điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn.
2. Triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022 đồng bộ từ huyện đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 thi tham gia giao thông cho người dân.

3. Xử lý kiên quyết và nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại mọi thời điểm trong các dịp lễ, tết năm 2022.

II/ Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

1. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện, Thanh tra giao thông tăng cường bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tập trung ngăn chặn tình trạng xe chạy dù, chạy không đúng tuyến, đậu đỗ bừa bãi, xe mô tô chạy quá tốc độ quy định, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe hết niên sử dụng. Chủ động điều chuyên, giải tỏa hành khách trên các phương tiện vi phạm chở người quá quy định.

Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông; kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Thường trực Ban ATGT huyện) phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Công trình công cộng và các ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các hư hỏng, sạt lở đường, kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phối hợp cùng Văn phòng Ban ATGT tỉnh, các Sở ngành ở tỉnh đảm bảo công tác an toàn giao thông, xử lý các điểm bất cập trên tuyến đường tỉnh và tuyến đường QL1A nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi.

Phối hợp và làm việc với HTX vận tải ô tô Tuy Phong, bến xe Minh Nghĩa, bến xe Đông Hưng Phan Rí Cửa và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách để tham gia vận chuyển hành khách tại bến xe trong các ngày cao điểm Tết Dương Lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

3. Ban ATGT các xã, thị trấn, tập trung tuyên truyền về ATGT có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng thói quen “*đã uống rượu, bia – không lái xe*”, “*không phóng nhanh vượt ẩu*” chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không chạy xe quá tốc độ nhất là những thanh thiếu niên tại địa phương và các thanh niên về địa phương nghỉ lễ, tết Dương Lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

- Có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương Lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022 phù hợp với điều kiện, thực tiễn từng địa phương, chú trọng các điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn.

- Các xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Phước Thê, Hoà Minh, Chí Công và thị trấn Liên Hương tuyên truyền trong nhân dân sống dọc theo đường QL1A không tham gia giao thông ngược chiều, không leo trèo dải phân cách để qua đường, gây nguy hiểm cho bản thân và phương tiện lưu thông trên QL1A.

- Thị trấn Liên Hương và thị trấn Phan Rí Cửa chỉ đạo lực lượng công an, phối hợp với lực lượng chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng mua bán kinh doanh, họp chợ, trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ tạo sự thông thoáng và văn minh đô thị nhất là tại các khu vực chợ, tại các chốt đèn tín hiệu giao thông.

- Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tập trung vào những hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường sắt, ở gần những đường ngang dân sinh, chú ý quan sát khi qua đường sắt, thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông đường sắt, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

- Các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động các chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt không được có hoạt động tổ chức đưa đón khách tham quan du lịch sinh thái biển, phối hợp cùng Bộ đội biên phòng xử lý nghiêm các chủ phương tiện cố tình vi phạm, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

4. Bến xe Minh Nghĩa, Bến xe Đông Hưng Phan Rí Cửa và HTX vận tải ô tô Tuy Phong có kế hoạch phân phối tuyến, đảm bảo an toàn giao thông tại đầu bến, thực hiện giá cước vận chuyển theo quy định, niêm yết giá vé và bán vé theo giá niêm yết, có phương án bố trí dự phòng phương tiện để vận chuyển khách đi trên các xe khách không đủ điều kiện lưu hành do lực lượng chức năng bắt giữ.

5. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương, Đồn Biên phòng Hòa Minh thường xuyên phối hợp cùng các địa phương ven biển, tổ chức kiểm tra và kiên quyết cấm các tàu thuyền đánh bắt hải sản. Các tàu khách chở quá số người quy định, trang bị không đầy đủ thiết bị an toàn cứu hộ, không được phép hoạt động chở người tham quan du lịch từ bờ ra đảo Cù Lao Câu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

6. Phòng Văn hoá - Thông tin và Trung tâm Văn hoá thể thao - Truyền thanh truyền hình huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức thông tin lưu động, các hình thức trực quan, tổ chức các chương trình Mừng Đảng Mừng Xuân có lồng ghép phổ biến về trật tự an toàn giao thông, tăng cường phát sóng và đăng tin bài với nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương về trật tự an toàn giao thông, kịp thời đưa tin về các vụ việc vi phạm các qui định về an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng để cảnh báo và nhắc nhở những người tham gia giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 thi tham gia giao thông cho người dân.

7. Huyện đoàn Tuy Phong tổ chức xây dựng các chương trình hành động, lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho các đoàn viên, hội viên. Chủ động phối hợp cùng Đoàn Thanh niên của các trường học, tập trung vào tuyên truyền cho các đoàn viên là học sinh nghiêm túc chấp hành về an toàn giao thông trong dịp lễ, tết năm 2022.

8. Trung tâm y tế Tuy Phong, Hội Chữ thập đỏ huyện củng cố đội ngũ cấp cứu, điểm sơ cứu để xử lý kịp thời đối với người bị tai nạn trong các vụ tai nạn giao thông

ng nghiêm trọng xảy ra trên toàn huyện. Chú ý phương án phân luồng vừa ưu tiên cấp cứu vừa phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo điều kiện tốt nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện ký cam kết với phụ huynh học sinh có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham giao thông, không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật.

10. Các tổ chức Mặt trận, đoàn thể và các cơ quan là thành viên Ban ATGT huyện tập trung tuyên truyền về an toàn giao thông đến công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên. Quán triệt công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên nghiêm túc chấp hành pháp luật giao thông, các quy định như: Đã uống rượu, bia thì không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không chạy xe quá tốc độ quy định.

III/ Tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch này, Ban ATGT các xã, thị trấn, các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện trên cơ sở tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ đơn vị, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, số vụ tai nạn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn mình quản lý, gửi về Ban ATGT huyện (qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng) chậm nhất trước **14 giờ ngày 03/02/2022 (Mùng 3 tết) và 8 giờ ngày 06/02/2022 (Tết nguyên đán Nhâm Dần) (Mùng 6 tết).**

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các ngành, địa phương kịp thời thông báo về Ban ATGT huyện để có phối hợp giải quyết.

Đây là tiền đề trong nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo trật tự ATGT năm 2022, các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện, Ban ATGT các xã, thị trấn sớm triển khai thực hiện và phân đầu tổ chức công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022 đạt kết quả tốt, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch này nhằm giảm đến mức tối thiểu, mức thấp nhất tai nạn giao thông trên toàn huyện trong mùa Lễ hội xuân năm 2022./.

Nơi nhận:

- Ban ATGT tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện Ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện (b/c);
- Các cơ quan thành viên;
- Ban ATGT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Trực